



CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO VỚI XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

□ TS. BÙI THẾ ĐỨC

Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

Năm 2018, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, thì đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với sự nỗ lực, năng động, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, đất nước ta vẫn tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong thành tựu đó, ngành Tuyên giáo có những đóng góp xứng đáng.

Phát huy truyền thống vẻ vang 88 năm qua, ngành Tuyên giáo đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Nổi bật là chủ động tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tuyên giáo. Cụ thể như trình Bộ Chính trị ra Nghị quyết 35-NQ/TW về *"Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"*; trình Ban Bí thư đề án để ban hành Chỉ thị về *"Chủ động thông tin tích cực trên Internet, mạng xã hội"*; tham mưu Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về *"Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới"* cùng với đó là đổi mới đồng bộ công tác tuyên truyền; định hướng kịp

thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Hoạt động báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ tiếp tục được củng cố, phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu thông tin và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân... Công tác tham mưu về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, môi trường, y tế, dân số, thể thao, an ninh xã hội có chuyển biến rõ nét.

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết hội nghị Trung ương 7, 8 bằng hình thức trực tuyến, trong đó nhiều tỉnh, thành ủy kết nối đường truyền tới cấp huyện và cấp xã đã khắc phục độ trễ về thời gian; mở rộng đối tượng và tăng số lượng

cán bộ, đảng viên tham dự, nhận được sự đồng tình, ủng hộ và hoan nghênh của đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Năm qua, ngành Tuyên giáo cũng tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về *"Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"* có hiệu quả thiết thực và từng bước đi vào chiều sâu. Nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được phát trên sóng đài phát thanh và truyền hình ở nhiều địa phương, ghi đĩa để phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở hoặc làm tài liệu triển khai tại các cuộc họp chi bộ; gắn việc học và làm theo Bác với tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, qua đó đã thẳng thắn



chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm kéo dài có liên quan đến tác phong công tác của người đứng đầu để tập trung khắc phục.

Ngành Tuyên giáo cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu, giáo dục kỹ cho cán bộ, đảng viên về phòng, chống tham nhũng để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “Không có vùng cấm”, “Không có ngoại lệ”, “Không có đặc quyền”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 tại Hà Nội ngày 29-12-2018, đồng chí Trần Quốc Vương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ghi nhận ngành Tuyên giáo bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ các cấp, phối hợp chặt chẽ trong và ngoài ngành, không ngừng đổi mới sáng tạo, nỗ lực triển khai đồng bộ, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Dự báo, năm 2019, tình hình thế giới và trong nước bên cạnh những thuận lợi sẽ tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Phát huy những kết quả, thành tựu đạt được, nhìn thẳng vào yếu kém để quyết tâm khắc phục, ngành Tuyên giáo tiếp tục tập trung làm tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Tăng cường hơn nữa tính chủ động, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp uỷ Đảng tổng kết kinh nghiệm trên cơ sở nắm bắt thực tiễn của đất nước, của ngành mình, của địa phương để cung cấp cơ sở lý luận và luận cứ khoa học

cho việc chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng các cấp và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác tuyên giáo phải góp phần luận giải những vấn đề cấp bách đang đặt ra từ thực tiễn của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác tuyên giáo phải “đi trước một bước”, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước; dự báo phát hiện sớm những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, nảy sinh trong đời sống chính trị và xã hội, nhất là những vấn đề liên quan đến các nghị quyết của Đảng, Chính phủ, các đề án phát triển kinh tế - xã hội có tính nhạy cảm; nắm chắc tư tưởng, tình trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những biến động khó lường của xã hội. Qua đó, tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp uỷ Đảng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời tư tưởng chính trị trong Đảng và nhân dân, để tiếp tục tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng hành, đồng thuận, ủng hộ trong các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, phát huy tính chiến đấu, tính thuyết phục của công tác tuyên giáo, như đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm

“Công tác tuyên giáo phải tích cực đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp tiếp cận, lấy độ chính xác, độ nhanh nhạy của thông tin làm vũ khí sắc bén để làm chủ trận địa tư tưởng”.

Đồng chí **VÕ VĂN THƯỜNG**

2019: “Công tác tuyên giáo phải tích cực đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp tiếp cận, lấy độ chính xác, độ nhanh nhạy của thông tin làm vũ khí sắc bén để làm chủ trận địa tư tưởng; tập trung đổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa công tác định hướng chính trị tư tưởng trong hoạt động báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ...”.

Cần hết sức coi trọng các khía cạnh tư tưởng chính trị và tác động xã hội trong tham mưu giúp các cấp uỷ Đảng từ Trung ương tới địa phương về các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, môi trường, y tế, thể thao và các vấn đề an sinh xã hội. Trong tham mưu các lĩnh vực này, cần chú trọng tình chính trị của từng vấn đề; dự báo những tình huống có thể phát sinh trong xây dựng, ban hành chính sách, triển khai dự án phát triển kinh tế - xã hội ở từng



BỘ TƯ LƯU ĐẢNG

BỘ TƯ LƯU ĐẢNG TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - HỒ CHÍ MINH

TỔNG KẾT VÀ TRAO THƯỞNG GIẢI BÁO CHÍ VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” LẦN THỨ 13, NĂM 2017 - 2018



*Trưởng Ban Tuyên giáo
Trung ương Võ Văn Thưởng và
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ
Việt Nam Trần Thanh Mẫn
trao thưởng cho nhóm tác giả
được Giải đặc biệt “Báo chí vì sự
nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”.*

lĩnh vực, từng địa bàn; kịp thời phát hiện những vấn đề bức xúc, những “điểm nóng” trong dư luận xã hội, đề xuất hướng xử lý nhanh và hiệu quả.

Chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường báo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Không ngừng chủ động thông tin tích cực, chính xác; phê phán, phản bác một cách sắc bén, thuyết phục các thông tin sai trái, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội, internet.

Thường xuyên tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học

tập và làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh” theo hướng đi vào chiều sâu, tăng tính hiệu quả. Tổ chức xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2019 về “*Ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”.

Việc tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XII phải gắn liền với theo dõi, đánh giá nghiêm túc việc khắc phục hạn chế, yếu kém của tổ chức và cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng từ Trung ương đến cơ sở. Đồng thời, tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định số 08-QĐ/TW về “*Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương*”.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Hơn bao giờ hết công tác tuyên giáo phải tiếp tục góp phần đặc lực vào cuộc đấu tranh hết sức cam go này. Chú trọng nâng cao tinh chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả trong công cuộc chống “giặc nội xâm” này. Qua đó, góp phần xây dựng cơ chế phòng ngừa, răn đe cảnh báo, cảnh tỉnh; bảo đảm phương châm: Không thể, không dám, không muốn tham nhũng.

Tin tưởng rằng, bước sang năm mới 2019 với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ toàn ngành luôn vững vàng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng. □